

TEDDY PORTRAIT

รักจากภาพถ่ายสู่มิตรภาพที่มากกว่าผลกำไร

ถ้าองค์ประกอบของการถ่ายภาพบุคคลที่ดี ต้องประกอบไปด้วยแสงสี มุมกล้อง บรรยากาศ และเอกลักษณ์ของบุคคล องค์ประกอบของการเป็นช่างภาพที่ดีก็ควรมีมากกว่านี้

คุณเลิศพร อารยะโกศล หรือคุณเท็ตตี้ เป็นช่างภาพที่ค้นหาสไตล์ของตนเอง จนกระทั่งประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของเมืองไทย และพบว่า “ความรักในงานที่ทำ มิตรภาพระหว่างทำงาน ความสุขและรอยยิ้มของลูกค้า” เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพตามสไตล์ Teddy Portrait

เริ่มต้มากกว่าอเมริกัน เติบโตเป็นธุรกิจ

คุณเท็ตตี้เริ่มจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่อายุแปดขวบ ด้วยกล้องแบบพกพาที่คุณพ่อซื้อให้ จากนั้นคุณเท็ตตี้ก็ถ่ายภาพเรื่อยมา

“ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้กดชัตเตอร์ เพราะผมต้องใช้สมองคิดก่อนว่าจะถ่ายอะไร ในวัยเด็ก ผมไม่มีของเล่นเหมือนเด็กทั่วไป ของเล่นของผมมีเพียงกล้อง ฟิชส์ และการถ่ายรูปเท่านั้น”

สมัยเรียน คุณเท็ตตี้มีเพื่อนสนิท คือ คุณพีตล ณ นคร ทั้งคู่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และสัญญากันว่า “วันหนึ่งเราจะเป็นส่วนช่างภาพ” คำสัญญาของทั้งคู่ได้วันการพิสูจน์ เมื่อคุณพีตลผันตัวเข้ามาเป็นช่างภาพ





“ผมขับรถไปหาคุณพี่ตลอดที่บ้าน และถามว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาตกลงกันได้ไว้ จะเอาหรือยัง ผมก็บอกตกลง” เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงนับเป็นก้าวแรกบนเส้นทางความเป็นช่างภาพมืออาชีพของคุณเต๋อดี

“หลังจากถ่ายภาพโฆษณาร่วมกับคุณพี่ตลอดอยู่ 2-3 ปี ผมก็ออกมาเป็นช่างภาพอิสระ วันหนึ่งผมก็เกิดไอเดียที่จะเปิดสตูดิโอถ่ายภาพบุคคลขึ้นที่สยามสแควร์ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของร้าน Teddy Portrait เมื่อ 15 ปีก่อน และได้ย้ายมาที่ Siam Discovery จนปัจจุบัน แต่ลูกค้าเก่าๆ ก็ยังคงตามมาถ่ายภาพกับผมอยู่เหมือนเดิม”

ธิดากาภาพถ่ายสตูดิโอภาพที่มากกว่าบลูส์

เสน่ห์ของภาพถ่ายบุคคลที่คุณเต๋อดีชื่นชอบก็คือ ความท้าทายในการถ่ายภาพบุคคลซึ่งมีรูปร่าง หน้าตา บุคลิกที่แตกต่างกันให้ออกมาดูดี และมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

“การถ่ายภาพบุคคลให้ออกมาดี ช่างภาพต้องนั่งฟังประสบการณ์ในการข้ามมุมใบหน้าของคน และต้องคุยเก่งด้วย เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างการทำงาน ผมชอบพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับลูกค้า จนกลายเป็นเพื่อนกับหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้”

“สิ่งตอบแทนล้ำค่า
ที่ได้กลับมาก็คือ
รอยยิ้มของลูกค้า
เมื่อผมได้ทำงาน
ที่ผมรัก ผมก็มี
ความสุข



“สิ่งตอบแทนล้ำค่าที่ได้กลับมาก็คือรอยยิ้มของลูกค้า เมื่อผมได้ทำงานที่ผมรัก ผมมีความสุข ในการทำงานเมื่อได้พัฒนาฝีมือตนเองเพื่อมอบความสุขและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า หน้าที่ของลูกค้าก็จะยิ่งไว้วางใจในการทำงานของเรา เชื่อใจและกลายเป็นเพื่อน”

“หลักการทำงานที่สำคัญของพวกเราไม่เคยใช้โอกาสทางธุรกิจบังคับให้ลูกค้าถ่ายภาพ หรือนำเสนอโปรโมชันเพื่อค้ำไว้เกินควร เราเป็นคนสร้างสรรคผลงาน แต่ไม่ใช่คนขายงาน ผมจะมีความสุขเสมอ ถ้าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายพล นักแสดง คนทำงาน หรือเด็กเสิร์ฟ เขานำถ่ายรูปไปแล้วผมสามารถแนะนำการถ่ายภาพให้เขาได้เหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อน”

หลากหลายมุมมอง หลายอาชีพของยุคเกิดดี

นอกจากการเบียดสูติโอดถ่ายภาพแล้ว คุณเห็นด้วยรับงานถ่ายภาพนอกสถานที่และประกอบอาชีพอื่น ๆ อาทิ นักแสดง กรรมการประกวดนางแบบและนางงาม และอาจารย์สอนการถ่ายภาพที่ร้านด้วย

“ผมเป็นคนที่ค่อนข้างหลากหลาย ผมก็ว่ามนุษย์ต้องลองทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำ ทำแล้วอย่าย่อท้อ จึงจะประสบความสำเร็จ คือสู้แล้วอย่าถอย และก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ”

ในอนาคต Teddy Portrait มีโครงการที่จะเปิดแกลเลอรี่แสดงผลภาพถ่าย เพื่อให้ช่างภาพอิสระที่รักการถ่ายภาพแต่ไม่มีช่องทางในการนำเสนอผลงานของตนเองสามารถนำผลงานมาจัดแสดงได้ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและมีเปิดโอกาสทางธุรกิจแก่ช่างภาพอิสระด้วย

“ผมไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อธุรกิจ แต่ผมอยากให้ทุกคนที่รักการถ่ายภาพสามารถจัดแสดงภาพถ่ายที่เป็นผลงานของตนเองได้ ผมอยากให้กลุ่มเพื่อนที่คิดดีมีสถานที่พบปะกันชัดเจน และมีความปลอดภัยสำหรับให้คนที่รักการถ่ายภาพและคนที่รักภาพถ่ายสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้”

ณ วันนั้น Teddy Portrait ก้าวมาไกลเกินกว่าจะเป็นเพียงธุรกิจถ่ายภาพธรรมดาๆ จากจุดเริ่มต้นของความชอบและความฝันเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยความรักและความสุข ผลกำไรของ Teddy Portrait ที่ทรงคุณค่ามากกว่าเมื่อเงินนั้น ได้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพถ่ายบุคคล นัยน์ตาเปี่ยมสุขจำนวนมากที่แอบบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญในบางช่วงชีวิตของบุคคลเหล่านั้น รวมทั้งมิตรภาพระหว่างผู้หลงใหลการถ่ายภาพและบุคคลในภาพซึ่งยังคงงดงามอยู่จวบจนวันนี้ *Signature*

Teddy Portrait ขอเสนอสิทธิพิเศษ
สำหรับลูกค้าผู้ซื้อบัตรเครดิต
เงินจูงใจซื้อเพิ่มอีกเล็กน้อย

สิทธิพิเศษ

1. รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บัตรถ่ายภาพที่ร้าน
2. รับส่วนลด 20% เมื่อใช้บัตรอัลตรา-ซายภาพถ่าย
3. ฟรี ค่าบริการถ่ายภาพนอกสถานที่ มูลค่า 30,000 บาท (สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
4. รับส่วนลด 30,000 บาท ค่าบริการถ่ายภาพนอกสถานที่ (สำหรับต่างจังหวัด)

ขอสงวน

วันที่ - 31 มกราคม 2552

ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมได้

Teddy Portrait ชั้น 4 อาคารดิศพิชญ์ เซ็นเตอร์ โทร. 0 2656 0437